



## วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

(วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2017)

**พี่น้องที่รัก** วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีวันหนึ่งเพราะพระเจ้าได้รับชัยชนะ ความรักได้รับชัยชนะ ความรักได้รับชีวิตนิรันดรเป็นมรดก ความรักยิ่งใหญ่และเข้มแข็งกว่าความตาย พระเจ้าทรงเข้มแข็งและความเข้มแข็งของพระองค์คือความดีและความรักการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางซึ่งให้เราเห็นว่าในสวรรค์มีที่สำหรับร่างกายของเรา สวรรค์ไม่ใช่สถานที่ไกลโพ้นที่เราไม่รู้จักอีกต่อไปเรามีแม่คนหนึ่งอยู่ในสวรรค์ พระมารดาของพระเจ้าหรือพระมารดาของพระบุตรพระเจ้านั้นคือแม่ของเรา พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสถึงเรื่องนี้เอง พระองค์ได้ทรงทำให้พระนางเป็นแม่ของเราเมื่อพระองค์ตรัสกับศิษย์ที่รักและเราทุกคนว่า **“นี่คือแม่ของท่าน”** (ยน 19:26) ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีแม่อยู่ในสวรรค์ สวรรค์ได้เปิดออกและมีหัวใจดวงหนึ่งอยู่ที่นั่น

ในพระวรสารวันนี้เราได้ยินบทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย์ซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่ออกมาจากหัวใจของพระนางและได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า บทเพลงนี้เป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนวิญญาณทั้งครบของพระนาง เราสามารถกล่าวได้ว่าบทเพลงที่ไพเราะและยิ่งใหญ่นี้เป็นภาพวาดของพระนาง ซึ่งในภาพวาดนี้เราสามารถมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของพระนาง พ่ออยากจะทำให้เราเห็นลักษณะที่โดดเด่นของพระนางสองประการจากบทเพลงนี้

**ประการแรก** บทเพลงสรรเสริญนี้เริ่มต้นด้วยคำว่า **“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”** (ลก 1:46) พระนางมารีย์ปรารถนาให้พระเจ้าเป็นใหญ่ในโลก เป็นใหญ่ในชีวิตของพระนางและประทับอยู่ท่ามกลางเราทุกคน พระนางไม่ได้กลัวว่าพระเจ้าจะเป็นคู่แข่งของพระนางในชีวิตของเรา หรืออาจเข้ามาก้าวท้าวแย่งเสรีภาพของเราด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระนางทราบดีว่าถ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ เราก็พลอยยิ่งใหญ่ตามไปด้วย ชีวิตของเราไม่ได้ถูกกดให้ต่ำลง แต่ได้รับการยกให้สูงขึ้นและยิ่งใหญ่ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

บิดามารดาคนแรกของมนุษย์คิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความคิดของพระนางมารีย์ พวกเขาจึงถลาลงไปในบาปกำเนิด พวกเขากลัวว่าถ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินไป พระองค์อาจจะเอาบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตของพวกเขา พวกเขาคิดว่าตนเองสามารถเอาพระองค์ออกไปจากชีวิตเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับตนเองมากขึ้น ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าพระเจ้าทรงทำให้พวกเขาขาดเสรีภาพด้วยบทบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ ดังนั้น พระเจ้าต้องสูญหายไป พวกเขาต้องการเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับใคร เมื่อไม่มีพระเจ้าพวกเขาสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาต้องการ เสียหายที่พวกเขาไม่รู้ว่ถ้าไม่มีพระเจ้า มนุษย์จะไม่มีวันยิ่งใหญ่ขึ้น พวกเขาจะสูญเสียความเป็นบุตรของพระเจ้า พวกเขาจะไม่มีสงาราศีของพระเจ้าบนใบหน้าของพวกเขาอีกต่อไป จะกลายเป็นผลผลิตของพัฒนาการที่มีขอบ

และถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดจำไว้เสมอว่าเราจะยิ่งใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา เท่านั้น เราต้องไม่พยายามผลักพระองค์ออกไปจากชีวิตของเรา แต่ต้องทำให้พระองค์ประทับอยู่และเป็น ที่หนึ่งในชีวิตของเรา เมื่อเป็นเช่นนี้พระสิริรุ่งโรจน์และสง่าราศีของพระองค์จะกลายเป็นของเราด้วย

**ประการที่สอง** ถ้าเราพิจารณาดูเนื้อหาของบทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย์ดี ๆ จะพบว่า พระนางรู้จักพระคัมภีร์อย่างดี คำพูดของพระนางเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและพระ กรุณาของพระเจ้าที่ต่อชาวอิสราเอลในอดีตซึ่งได้รับการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ สิ่งนี้ชี้ให้เราเห็นว่าพระ นางทรงคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้า พระนางดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า และทำให้พระวาจาของพระเจ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพระนาง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระนางจะอ้าง พระวาจาของพระเจ้าเมื่อพระนางทรงพูด เมื่อพระนางทรงคิด พระนางก็ทรงมีพระวาจาของพระเจ้าเป็น แนวทางและกรอบความคิดของพระนาง ดังนั้น ความคิดของพระนางจึงเป็นความคิดของพระเจ้าและ คำพูดของพระนางจึงเป็นคำพูดของพระเจ้าด้วย

ใครก็ตามที่คิดเหมือนพระเจ้า จะคิดแต่สิ่งดี ๆ และใครก็ตามที่พูดเหมือนพระเจ้า ก็จะมีแต่สิ่ง ดี ๆ เช่นเดียวกัน เขาก็จะมีบรรทัดฐานที่ถูกต้องสำหรับการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ เขาจะกลายเป็น คนฉลาดและดีในสายพระเนตรของพระเจ้า ความเข้มแข็งของพระเจ้าจะทำให้เขากลายเป็นคนที่เข้มแข็ง และกล้าหาญในการทำสิ่งที่ดีและถูกต้องในฐานะลูกของพระนางมารีย์ เราต้องเลียนแบบพระนางด้วย การพยายามรู้จักพระวาจาของพระเจ้าให้มากขึ้น รักพระวาจาของพระเจ้า นำพระวาจาของเจ้ามาเป็น แนวทางในการดำเนินชีวิต พูดและคิดด้วยพระวาจาของพระเจ้า เราสามารถทำสิ่งดังกล่าวได้โดย การอ่านพระคัมภีร์ ศึกษาพระคัมภีร์ และการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ ของพระศาสนจักร

**พี่น้องที่รัก** พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พร้อมกับพระเจ้าและ ในพระเจ้าพระนางเป็นราชินีแห่งสวรรค์และของโลกด้วย แม้ว่าพระนางทรงเป็นราชินีแห่งสวรรค์ พระ นางยังทรงอยู่ใกล้ชิดเราเสมอ เพราะพระนางทรงอยู่กับพระเจ้าและในพระเจ้า ผู้ประทับอยู่ท่ามกลางเรา เมื่อพระนางยังทรงมีชีวิตอยู่บนโลก พระนางทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนบางกลุ่ม แต่เมื่อพระนาง ทรงอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงอยู่ใกล้ชิดกับเรา พระนางทรงมีส่วนร่วมในความใกล้ชิดนี้ด้วย เมื่อพระนางทรง อยู่ใกล้ชิดเราแต่ละคนเช่นนี้ พระนางจึงทรงรู้จักใจของเรา ทรงสามารถได้ยินเสียงคำอธิษฐานภาวนา ของเรา ทรงสามารถช่วยเหลือเราเมื่อเราเป็นทุกข์เดือดร้อน และที่สำคัญพระนางทรงเป็นแม่ที่มีใจ เมตตาและทรงรักเรา เราจึงสามารถมาหาพระนางได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถมอบชีวิตทั้ง ครอบของเราไว้ในความคุ้มครองของแม่คนนี้ได้ด้วยความมั่นใจ ในโอกาสสมโภชพระนางในวันนี้ ให้เรา ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการประทานแม่ที่แสนดีคนนี้ให้กับเรา และให้เราขอพระนางช่วยเราให้ พบและเดินบนหนทางที่ถูกต้องทุกวันและตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน